

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Tại: Đơn vị bầu cử số 2, huyện Bình Sơn
Họ và tên ứng cử viên: Lê Hoàng Tân

Kính thưa Quý vị cử tri!

Tôi tên là: Lê Hoàng Tân, sinh năm 1978.

Quê quán: xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ và đơn vị công tác: Chủ tịch Công đoàn, Chuyên viên chính Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi (trực thuộc Văn phòng Quốc hội).

Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế - Chuyên ngành Kinh tế phát triển.

Tôi được lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông nhất giới thiệu, được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao khi được tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh; thực hiện chức năng giám sát; chịu trách nhiệm và sự giám sát của cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu.

Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ tận tâm công tác và tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tích cực học tập, rèn luyện để không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và kiến thức chuyên môn nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

2. Thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh theo hướng thiết thực, dân chủ và hiệu quả. Tích cực nghiên cứu, khảo sát thực tế, vận dụng chính sách pháp luật, định hướng phát triển của tỉnh kết hợp với ý kiến của Nhân dân để tham gia thảo luận cùng với các đại biểu phát huy tốt chức năng xem xét, ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tập trung vào một số lĩnh vực, như: *Cải cách hành chính; phát triển nguồn nhân lực; phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công để phục vụ Nhân dân và tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư phát triển bền vững; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phát triển kết cấu hạ tầng; chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, cải thiện năng lực sản xuất, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và thu nhập cho nông dân; phát huy tiềm năng kinh tế biển, du lịch, dịch vụ hậu cần nghề cá; nâng cao chất lượng giáo*

dục - đào tạo, y tế và chính sách an sinh xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự để phát triển sản xuất và bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động việc thực hiện nghị quyết để đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh và nâng cao đời sống của Nhân dân.

3. Thực hiện tốt vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tích cực thảo luận các báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan khác theo quy định; các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; ngân sách nhà nước; về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,... để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác và phát triển các ngành, lĩnh vực.

Đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh, tham gia giám sát và chất vấn những vấn đề hạn chế phát sinh trong thực tiễn, được dư luận xã hội và cử tri quan tâm, như: *Chính sách thu hút đầu tư; chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; quản lý, khai thác khoáng sản; bảo vệ môi trường; đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng; thực hiện các dự án tái định cư và các vấn đề hậu tái định cư; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; đào tạo và giải quyết việc làm; chính sách đối với cán bộ, công chức, người công tác ở cơ sở; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.*

Qua giám sát, tôi sẽ tham gia cùng với các đại biểu, Hội đồng nhân dân tỉnh, cơ quan chức năng phân tích, đánh giá những điểm tích cực; những hạn chế, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm để đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện; kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát để tăng cường hiệu quả quản lý, nâng cao hiệu quả các lĩnh vực, nội dung, vấn đề được giám sát.

4. Tôi ý thức rằng, việc tiếp thu, xem xét và giải quyết thấu đáo kiến nghị của Nhân dân có vai trò rất quan trọng, giúp các cơ quan chức năng có thông tin, vận dụng vào việc ban hành chính sách, tổ chức, điều hành đúng pháp luật và hợp với lòng dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất, việc làm và đời sống của Nhân dân. Đồng thời, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng chính quyền. Do đó, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; dành thời gian đi thực tế, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, tôn trọng lắng nghe ý kiến của Nhân dân để phản ánh trung thực với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành xem xét và giải quyết theo thẩm quyền. Thực hiện theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri và Nhân dân để thực sự là cầu nối giữa cử tri, Nhân dân với các cấp chính quyền.

Trong quá trình công tác, tôi luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản thân đã trải qua vị trí Trưởng phòng Công tác Quốc hội (trước khi về trực thuộc Văn phòng Quốc hội), trực tiếp tham mưu cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri và những vướng mắc qua

giám sát đến các cơ quan ở Trung ương và địa phương. Nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết, được đưa vào luật, chính sách và chỉ đạo, điều hành chung của đất nước và của tỉnh trên nhiều lĩnh vực, như: *Luật Biển Việt Nam; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới,...* Tuy chưa thỏa mãn với nhu cầu phong phú, thiết thực của cuộc sống, nhưng đã phần nào đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Khi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh được tái thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (kể từ ngày 01/6/2021), tôi sẽ có điều kiện cùng với tập thể công chức, lãnh đạo Văn phòng tiếp tục đề xuất nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tham gia thường xuyên các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, tập trung vào những vấn đề của tỉnh và địa bàn ứng cử; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, giữ mối liên hệ với địa phương để lắng nghe, nghiên cứu các ý kiến trong tham gia các hoạt động và phản ánh kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền, đề nghị xem xét, giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cử tri và Nhân dân.

Là người con quê hương, tôi rất vui mừng được ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 2 huyện Bình Sơn - Những địa phương mà chính quyền và Nhân dân đã có nhiều đóng góp to lớn vào quá trình hình thành, phát triển Khu kinh tế Dung Quất và sự phát triển chung của tỉnh. Đây là cơ hội để tôi được gặp gỡ, tìm hiểu, cùng vui với những thành tựu, đổi mới và cùng chia sẻ với những khó khăn, trở ngại của cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như những mối quan tâm của cử tri trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống.

Bằng sự chân thành, nhiệt huyết và trách nhiệm, tôi kính mong được cử tri và Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm; tạo điều kiện cũng như giám sát quá trình thực hiện Chương trình hành động và nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân.

Cuối cùng, tôi trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức và quý cô bác, anh chị cử tri **Đồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!**